

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKHĐT - TTXTĐT

Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2022

V/v tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam

Kính gửi:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục phát triển doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là chủ dự án. Với tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu USD và thực hiện tới hết năm 2025, dự án IPS-C hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs) thông qua các hình thức đào tạo diện rộng, tập huấn...và đặc biệt giúp 60 doanh nghiệp tiên phong (PEs) định vị thương hiệu sản phẩm Made by VietNam trên thị trường khu vực và quốc tế thông qua các gói hỗ trợ chuyên biệt thông qua việc đánh giá, xây dựng và hỗ trợ thực hiện chiến lược doanh nghiệp.

Nhằm triển khai hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Hiệp hội chủ động liên hệ, phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp đề xuất từ 10 -15 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí của dự án để tham gia vào chương trình hỗ trợ PEs đồng thời tổng hợp danh sách và nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp đạt tiêu chí của dự án về doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (*Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh*) bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ trên địa bàn để tham gia chương trình.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc và PGĐ Hiếu;
- Lưu: VT, TTXTĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trọng Hiếu

CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN IPS-C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2/30/PTDN-BQLDA.IPS-C

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

V/v giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” và đề cử doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng tham gia dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), là chủ dự án. Với tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la Mỹ và thực hiện tới hết năm 2025, dự án IPS-C hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs) thông qua các hình thức đào tạo diện rộng, tập huấn,.. và đặc biệt giúp 60 doanh nghiệp tiên phong (PEs) định vị thương hiệu sản phẩm Made by Viet Nam trên thị trường khu vực và quốc tế, thông qua các gói hỗ trợ chuyên biệt thông qua việc đánh giá, xây dựng và hỗ trợ thực hiện chiến lược doanh nghiệp,.. (chi tiết giới thiệu về dự án xem tại phụ lục đính kèm)

Nhằm thực hiện triển khai các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Dự án IPS-C trân trọng gửi tới Quý Sở thông tin chi tiết giới thiệu về các gói hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn của nhóm doanh nghiệp tiên phong, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (tại phụ lục đính kèm) và đề nghị Quý Sở phối hợp trong một số nội dung cụ thể như sau:

- 1. Chia sẻ thông tin về Dự án** tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- 2. Đề xuất từ 10-15 doanh nghiệp** đáp ứng tiêu chí của Dự án về doanh nghiệp trên địa bàn để tham gia vào chương trình hỗ trợ PEs theo biểu mẫu đính kèm;
- 3. Tổng hợp danh sách và nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp** đạt tiêu chí của Dự án về nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ trên địa bàn theo biểu mẫu đính kèm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Dự án IPS-C sẽ phối hợp với Quý Sở để hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia vào các chương trình phù hợp.

Mọi thắc mắc xin xin liên hệ:

1. Ông Trần Minh, Trưởng phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Email: tminh27@mpi.gov.vn; Điện thoại: 093.686.2619).

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Đại diện Văn phòng Dự án IPS-C (Email: tiendung@ipsc.vn; Điện thoại: 090.415.8555).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Phó Cục trưởng Trịnh Thị Hương (để p/h);
- Lưu: Ban QLDA.IPS-C.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trung

PHỤ LỤC I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN USAID IPS-C

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), là chủ dự án. IPSC hướng tới mục tiêu hoàn thiện về chính sách, thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ.

Dự án có tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la Mỹ và được thực hiện trong thời gian 05 năm (2020-2025). Dự án đặt mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs) nhằm giúp họ nâng cao năng suất; hỗ trợ 240 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng gia nhập thành công thị trường khu vực và quốc tế, bao gồm cả việc định vị thành công các sản phẩm mang thương hiệu Việt; 60 doanh nghiệp tiên phong (PEs) được nhận các gói hỗ trợ tổng thể, chuyên biệt để tạo ra sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng và trí tuệ của người Việt Nam, định vị thương hiệu sản phẩm Made by Viet Nam.

Đối với doanh nghiệp tiên phong (PEs), hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tiên phong tạo dựng thương hiệu sản phẩm của Việt Nam, vươn ra thị trường quốc tế là một trong những trọng tâm ưu tiên của dự án. IPS-C đang tìm kiếm các doanh nghiệp khu vực tư nhân tại Việt Nam, với số lượng dưới 500 nhân viên toàn thời gian, có lợi nhuận hàng năm trong 5 năm gần nhất và 2 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2018-2022, cũng như sở hữu sản phẩm thương hiệu Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh và trở thành doanh nghiệp dẫn dắt trong ngành, lĩnh vực để đánh giá, xây dựng và thực hiện chiến lược. Gói hỗ trợ có thể lên đến 150.000 đô la Mỹ cho mỗi doanh nghiệp tham gia.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs), các doanh nghiệp chỉ cần có không quá 500 lao động toàn thời gian và doanh thu tăng trưởng 2 năm liên tiếp trong 5 năm vừa qua, IPS-C sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực quản trị thông qua các chương trình đào tạo miễn phí, nhiều chủ đề gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp như Mở rộng thị trường, Tiếp cận tăng trưởng, Nhà lãnh đạo 4.0, Kinh doanh bền vững, cũng như cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với doanh nghiệp và mở rộng mạng lưới tư vấn. Những hỗ trợ này sẽ giúp SGBs cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng trưởng doanh thu, góp phần thúc đẩy các SGBs trở thành nguồn lực bền vững cho tăng trưởng kinh tế bao trùm và tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

IPS-C còn cam kết đẩy mạnh sáng kiến thúc đẩy thực hành kinh doanh theo tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), hỗ trợ các doanh nghiệp theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ kinh doanh khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, cụ thể 300 SGBs sẽ được nhận gói hỗ trợ kỹ thuật đến 2025, trong đó 10 sáng kiến ESG xuất sắc được lựa chọn và hỗ trợ triển khai thí điểm hoặc nhân rộng.

Thông tin chi tiết xem tại website: <https://main.ipsc.vn/>